



Biểu số 04

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số 247/TLMN-TCHC ngày 24/06/2024 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam

về việc Đăng tải thông tin Công ty theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP)

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm				
1.1	Diện tích tưới, tiêu tạo nguồn cho lúa, mạ và cây nông nghiệp.	ha	248.212	249.911,83	100,68
2	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm.	Tr.đ	95,000	86,385	
3	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm.	Tr.đ	95,000	95,000	

Handwritten signature

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Công ty luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường xung quanh như: Nơi làm việc, nơi dân cư, đặc biệt là môi trường nước.

Tiết kiệm điện, nước ở cơ quan cũng như nhà ở, tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi. Công ty có quy định yêu cầu mọi người sử dụng những bóng đèn tiết kiệm năng lượng, tắt điện vào giờ trái đất, tắt điện quạt khi rời khỏi cơ quan, không sử dụng lãng phí nước, không để nước bị rò rỉ...

Đối với rác thải: Công ty ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường định kỳ thu gom rác. Không tiện tay vứt rỗng bừa bãi ngoài đường, phải tìm nơi có thùng rác để bỏ rác, không vứt rác xuống dòng kênh, lòng hồ.

Đối với môi trường nước: không vứt rác, xác chết động vật xuống dòng kênh...

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội

Trong năm 2023, Chuyên môn phối hợp với Công đoàn Công ty đã chi thăm hỏi 105 cán bộ hưu trí và các gia đình thương binh, liệt sỹ trong Công ty với số

tiền 57 triệu đồng; tặng quà cho CBCNV về hưu với số tiền 2 triệu đồng, thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau, khó khăn, gia đình có tang với số tiền 49 triệu đồng; hỗ trợ mua bút viết của trung tâm người khuyết tật với số tiền 1,1 triệu đồng; hỗ trợ công đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng số tiền 471 triệu đồng; chi tặng quà cho các cháu là con CBCNV nhân ngày 01/6 với tổng số tiền 38,4 triệu đồng; Hỗ trợ giải báo chí của Bộ Nông nghiệp và PTNT với số tiền 5 triệu đồng; tổ chức tết trung thu cho các cháu con CBCNV với số tiền 37 triệu đồng; chi khen thưởng các cháu con CBCNV đạt học sinh giỏi năm 2022-2023 với số tiền 20,850 triệu đồng. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn và đoàn Thanh niên giao lưu bóng đá và bồi dưỡng CBCNV đi hiến máu nhân đạo với số tiền 6,9 triệu đồng.

Phối hợp Khởi thi đua Doanh nghiệp Trung ương xây 02 căn nhà Đại đoàn kết tại xã Tân Phú và xã Tân Thành huyện Tân Châu với số tiền 15 triệu đồng. Hỗ trợ UBND xã Phước Minh: xây dựng nhà Đại đoàn kết với số tiền 60 triệu đồng, lắp đèn năng lượng mặt trời với số tiền 3 triệu đồng, hỗ trợ gia đình khó khăn với số tiền 18 triệu đồng, hỗ trợ quỹ đèn ơn đáp nghĩa với số tiền 66 triệu đồng.

3. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng:

Quản lý vận hành và bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình, tích nước, xả nước hợp lý, hạn chế lũ lụt cho hạ du.

Đảm bảo nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt đạt hiệu quả, xả nước đầy mặn ngọt hóa và tạo nguồn cho vùng hạ du ven sông Sài Gòn, sông Vàm cỏ Đông gồm các tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An.

Đảm bảo quản lý môi trường chất lượng nước tốt, nước cấp cho nông nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng nước.

4. Quan hệ tốt với người lao động:

Đảm bảo việc làm cho người lao động, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ổn định, ngày được nâng cao.

Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với người lao động, nộp BHXH, BHYT, BHTN và trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động theo quy định.